

## การหารือระหว่างผู้นำอาเซียนกับผู้แทนสมัชชารัฐสภาอาเซียน (AIPA)

เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๖.๐๕ นาฬิกา ณ ห้อง Video Conference สำนักงานกิจการรัฐสภาระหว่างประเทศ ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา เข้าร่วมการหารือระหว่างผู้นำอาเซียนกับผู้แทนสมัชชารัฐสภาอาเซียน (AIPA) ทั้ง ๑๐ ประเทศ ระหว่างการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ ๓๖ โดยเป็นการประชุมผ่านระบบการประชุมทางไกล ในการนี้ ประธานรัฐสภาได้ร่วมแสดงข้อคิดเห็นในการหารือดังกล่าวว่าเพื่อบรรลุวิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียน ๒๐๒๕ ประเทศไทยขอแสดงความสำคัญของการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและการสื่อสารระหว่างฝ่ายนิติบัญญัติกับฝ่ายบริหารของอาเซียน อันจะนำไปสู่การมีเวทีถาวรเพื่อการติดต่อเจรจาระหว่างกัน ซึ่งประธานรัฐสภา ได้เสนอไว้ระหว่างการประชุมสุดยอดอาเซียนเมื่อปีที่แล้ว นอกจากนี้ ประธานรัฐสภา ได้เน้นย้ำว่า AIPA มีบทบาทสำคัญยิ่งในฐานะฝ่ายนิติบัญญัติของอาเซียน เราในฐานะผู้แทนของปวงชน นับว่าเป็นองค์กรที่ใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด โดยบทบาทของรัฐสภาไทยมีส่วนร่วมในความห่วงกังวลไม่เพียงแต่ชาวไทยเท่านั้น แต่รวมถึงประชาชนอาเซียนอื่น ๆ ทั้งหมด โดยเฉพาะในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-๑๙ ทั้งนี้ ประเทศไทยปรารถนาที่จะให้มีประชาคมอาเซียนที่เข้มแข็ง สงบสุข และสามารถปรับตัวได้ อันเป็นประชาคมซึ่งจะบูรณาการและเสริมสร้างความมั่นคงเข้มแข็งร่วมกันตามแนวคิด “ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันท่ามกลางความหลากหลาย” และหวังว่า AIPA จะเป็นผู้นำในความพยายามนี้ โดยการประสานกลุ่มต่าง ๆ และให้การสนับสนุนการปฏิรูป เพื่อบรรลุจุดหมายนี้ และนำอาเซียนเข้ามาใกล้ชิดกันอย่างแท้จริง





## ประชุมคณะมนตรีที่ปรึกษาของสมัชชารัฐสภาอาเซียนว่าด้วยยาเสพติดอันตราย ครั้งที่ ๓ (The 3rd Meeting of AIPA Advisory Council on Dangerous Drugs : AIPACODD)

วันจันทร์ที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุมสำนักองค์การรัฐสภา ระหว่างประเทศ ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา นายเจตน์ ศิรธรานนท์ สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนไทย พร้อมด้วย นายเอกชัย ทรงอำนาจเจริญ และนายอนาวิต รัตนสถาพร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เข้าร่วมประชุมคณะมนตรีที่ปรึกษาของสมัชชารัฐสภาอาเซียนว่าด้วยยาเสพติดอันตราย ครั้งที่ ๓

(The 3rd Meeting of AIPA Advisory Council on Dangerous Drugs : AIPACODD) ซึ่งเป็นการประชุมผ่านระบบการประชุมทางไกล ภายใต้หัวข้อ “การปฏิบัติที่เป็น รูปธรรม เพื่อมุ่งสู่ประชาคมอาเซียนที่ปลอดภัยจากยาเสพติด” โดยสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเป็นเจ้าภาพ และมีผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย คณะผู้แทนจากประเทศสมาชิกสมัชชารัฐสภาอาเซียน ๙ ประเทศผู้แทนจากองค์กรระหว่างประเทศต่าง ๆ ได้แก่ สำนักงานป้องกันยาเสพติดและปราบปรามอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ (UNODC) เจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านยาเสพติด (ASOD) กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมของเวียดนาม ตลอดจนผู้เชี่ยวชาญด้านยาเสพติดจากนานาชาติเกี่ยวกับมาตรการป้องกันยาเสพติดในช่วงที่มีการระบาดของโรคโควิด - ๑๙การประชุมดังกล่าวจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ปีละ ๑ ครั้ง โดยเป็นกรอบการประชุมของสมัชชารัฐสภาอาเซียน (ASEAN Inter-Parliamentary Assembly : AIPA) เพื่อแสวงหาความร่วมมือของฝ่ายนิติบัญญัติในการปราบปรามภัยคุกคามจากยาเสพติดซึ่งเป็นการพยายามร่วมกันของประเทศสมาชิก AIPA โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล และความเข้าใจในกลุ่มประเทศสมาชิกรัฐสภาอาเซียน เพื่อต่อสู้กับยาเสพติดอันตรายรวมทั้งรวบรวมและประเมินแนวทางของฝ่ายนิติบัญญัติของกลุ่มประเทศสมาชิกรัฐสภาอาเซียนที่เกี่ยวข้องกับการต่อสู้กับยาเสพติดเพื่อการบรรลุเป้าหมายประชาคมอาเซียนที่ปลอดภัยจากยาเสพติด ตลอดจนสร้างความร่วมมือและดำเนินการความสัมพันธ์ในการต่อสู้กับยาเสพติด ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ อาเซียน ภาคเอกชน องค์กรพัฒนาเอกชน และชุมชนท้องถิ่น



